

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 399 /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2013

## **BÁO CÁO**

**Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 và  
phương hướng, nhiệm vụ năm 2014**  
*(Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XV)*

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 cùng với sự chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Kết quả thực hiện đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

### **Phần thứ nhất TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2013**

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PCTN**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác PCTN theo quy định của Luật PCTN, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Thực hiện Luật PCTN số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 01/2007/QH12; căn cứ Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy trực thuộc Trung ương; Văn bản số 155-CV/TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Ngày 27/5/2013 Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1045-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Theo Quyết định trên, toàn bộ cán bộ, công chức Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh được điều động và nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Do vậy công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác PCTN do Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của Luật PCTN và Luật Thanh tra.

Trong năm 2013 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”. Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 36-KH/TU đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2013-2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23/8/2013 để triển khai thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm học 2013-2014.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực; tích cực, chủ động trong phòng ngừa, kiên quyết trong phát hiện, xử lý trong đó xác định phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

## **2. Công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện pháp luật về PCTN**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như thông qua hội nghị, tù sách pháp luật, phát tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả trong năm 2013 các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã mở được 713 cuộc tuyên truyền, quán triệt các quy định định của pháp luật về PCTN, lãng phí

cho 132.011 lượt người; đăng tải thông tin 408 Điểm báo tuần, 193 bản tin PCTN của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trên Trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng của tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đăng tải và phát 436 tin, bài tuyên truyền có nội dung liên quan đến PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại các xã, phường, thị trấn được 24 buổi; cổ động trực quan được 30 băng rôn, khẩu hiệu; phát thanh được 754 tin bài, chuyên mục tuyên truyền luật và các văn bản liên quan đến công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo lãnh đạo các Sở, Ban ngành, các huyện thành phố và các tổ chức thanh tra trên địa bàn tham dự hội nghị tập huấn Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành do Thanh tra Chính phủ tổ chức với số lượng hơn 200 người tham dự. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 11/11/2013 về việc Quán triệt, triển khai, tập huấn Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó giao Thanh tra tỉnh xây dựng nội dung hướng dẫn các quy định về kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Về minh bạch tài sản, thu nhập.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh đã tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN (11 cuộc). Qua kiểm tra cơ bản Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tuy nhiên vẫn còn có đơn vị việc chỉ đạo còn chưa sâu sát, đầy đủ theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến các thành viên, hội viên và nhân dân. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG**

### **1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị**

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình nhất là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và nhân dân như: công khai thủ tục hành chính; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, chi; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai trong cấp giấy phép, trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất... Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" nhằm hạn chế tối đa phát sinh tham nhũng. Đến nay, các huyện, thành

phổ, các Sở, ban, ngành đều đã có "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" theo cơ chế "một cửa" và tại bộ phận một cửa các quy định, quy trình giải quyết từng công việc cụ thể đã được niêm yết đầy đủ.

Tuy nhiên, một số cơ quan thực hiện cơ chế một cửa nhưng còn có trường hợp kết quả giải quyết chưa đảm bảo thời gian theo quy định nhất là liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp huyện, một số hồ sơ thời gian công khai chưa đảm bảo theo quy định hoặc chưa thông báo đầy đủ, kịp thời về việc công khai.

## **2. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức**

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Văn bản số 535/UBND-NC ngày 05/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức; đã niêm yết quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức; chủ động sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy chế, nội quy, quy định rõ yêu cầu về thời gian làm việc và phương thức ứng xử trong xử lý công việc có liên quan đến doanh nghiệp và công dân nhằm chỉnh đốn và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, còn có cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức khi tiếp xúc giải quyết công việc liên quan đến công dân, tổ chức có lúc có nơi còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử còn chưa phù hợp.

## **3. Việc thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng**

Thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, năm 2013 các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được 938 trường hợp. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn có vướng mắc do một số đơn vị có số lượng biên chế ít, vị trí chuyển đổi khó bố trí sắp xếp nên việc tổ chức triển khai gặp khó khăn, một số ngành nghề, lĩnh vực thời gian quy định chuyển đổi chưa phù hợp như cán bộ địa chính xây dựng ở cấp xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; còn có đơn vị còn chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi hoặc đã xây dựng nhưng việc thực hiện chưa đảm bảo đúng theo kế hoạch.

## **4. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập**

UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Nghị định

số 37/2007/NĐ-CP; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP. Thực hiện việc báo cáo kê khai tài sản gửi Thanh tra Chính phủ đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, kết quả tổng hợp trên toàn tỉnh: Tổng số đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản đến hết năm 2012 là 7.180, trong đó số người phải kê khai lần đầu là 760 (đã kê khai là 746, chưa kê khai là 14), số người đã kê khai bổ sung là 6.420. Qua việc thực hiện kê khai chưa phát hiện trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực phải xem xét, xử lý.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cơ bản được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, còn có một số đơn vị thực hiện kê khai tài sản thu nhập không đảm bảo thời gian quy định, hồ sơ kê khai chưa đầy đủ như thiếu chữ ký, thiếu biên bản giao nhận; chưa thực hiện nghiêm túc thời gian báo cáo theo quy định dẫn đến công tác tổng hợp, thông kê còn chưa kịp thời.

#### **5. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn**

Các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đều đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo hướng dẫn hiện hành và cơ bản đáp ứng các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên rà soát, chủ động sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn để cụ thể hoá các quy định của Nhà nước cho phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Kết quả qua thanh tra, kiểm tra năm 2013 còn có một số đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng chế độ, chi tiêu không đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức.

#### **6. Việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị**

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và cải tiến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công dân và tổ chức. Các cơ quan hành chính tiếp tục tăng cường ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử để giải quyết công việc, các thủ tục hành chính thường xuyên được kiểm tra, rà soát theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân trong giải quyết công việc. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/7/2013 để thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và một số xã, phường, thị trấn đã thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong giải quyết công việc.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước; đến nay đã có 117 cơ quan, đơn vị đã áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản

lý hành chính. Tiếp tục thực hiện Chi thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh toán, trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong năm 2013 các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành, trong cải cách hành chính ở một số đơn vị còn chưa phát huy hết hiệu quả.

#### **7. Việc thực hiện quy định cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng**

Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh chỉ đạo nghiêm túc thực hiện. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, năm 2013 đã phát hiện 01 trường hợp công chức vi phạm các quy định về việc nhận quà và nộp lại quà tặng.

### **III. KẾT QUẢ PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG**

#### **1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ**

Thông qua việc tự kiểm tra nội bộ của cơ quan đã phát hiện 02 vụ với 02 công chức có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

- UBND xã Bắc Ái, huyện Trảng Định đã phát hiện ông Trần Mạnh Hà (Công chức văn hóa - xã hội) đã có hành vi lập khống danh sách trợ cấp gạo cứu đói giáp hạt, báo cáo không trung thực để vụ lợi; thu tiền vận chuyển lương thực sai quy định; chậm trả tiền trợ cấp xã hội để sử dụng, tổng số tiền sai phạm là 3.150.000 đồng, đã thu hồi và xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan đã phát hiện và xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà Hà Thị Hạnh công chức phòng Tài chính - Kế hoạch, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

#### **2. Kết quả phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội:**

Năm 2013 các cơ quan hành chính đã chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh thực hiện triển khai 109 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tập trung vào các lĩnh vực tài chính; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản; thực hiện chế độ, chính sách; giáo dục; y tế; văn hóa và thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng...Đã kết thúc 104 cuộc, phát hiện vi phạm với tổng số tiền là 14.632,0 triệu đồng (trong đó cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách với số kinh phí là 8.140,6 triệu đồng, ngân sách nhà nước đã chuyển sang cơ quan Bảo hiểm xã hội cần phải được xử lý thu hồi từ BHXH về ngân sách nhà nước), 38.975m<sup>2</sup> đất (cho thuê không đúng quy định là 3.685m<sup>2</sup>; sử dụng đất không đúng mục đích là 31.752m<sup>2</sup>; bỏ hoang hóa 3.538m<sup>2</sup>), kiến nghị xử lý hành chính 20 cá nhân và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra là 01 vụ, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi 22.049m<sup>2</sup> đất (Công ty Cổ phần Giao thông I

Lạng Sơn là 2.449m<sup>2</sup>, Công ty Cổ phần chè Thái Bình 19.600 m<sup>2</sup>), đối với 16.926m<sup>2</sup> còn lại tiếp tục kiến nghị, chấn chỉnh công tác quản lý (gồm 9.703m<sup>2</sup> đất của Công ty cổ phần Giao thông 1 Lạng Sơn, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo thu hồi tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 21/5/2008 nhưng chưa thực hiện, năm 2013 Sở Tài nguyên & Môi trường thanh tra tại Công ty nên kiến nghị yêu cầu tiếp tục thực hiện việc thu hồi đối với diện tích đất này; 3.538m<sup>2</sup> đất của Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn để hoang chưa sử dụng, đã yêu cầu Công ty có biện pháp sớm đưa đất vào sử dụng để phát huy hiệu quả sử dụng đất; 3.685m<sup>2</sup> của Công ty cổ phần Giao thông 1 Lạng Sơn và Công ty Chè Thái Bình sử dụng không đúng mục đích đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng trước khi vi phạm); cấp có thẩm quyền đã có kết luận, quyết định thu hồi 3.366,7 triệu đồng, đã thu hồi được 3.080,6 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91,5%. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách; cấp thẻ bảo hiểm y tế trùng; quản lý, sử dụng đất đai...Xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 1.434,2 triệu đồng.

Kết quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống tham nhũng trong năm 2013 đã phát hiện 02 vụ và 03 đối tượng liên quan đến tham nhũng:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hữu Lũng trong công tác quản lý thu chi ngân sách và các quỹ nhân dân đóng góp, đã phát hiện 02 công chức giả mạo chữ ký để nhận tiền trợ cấp của đối tượng bảo trợ xã hội và tự ý giữ lại số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân (ông Hoàng Trung Vụ, công chức Văn phòng - Thống kê xã Thanh Sơn; ông Linh Quang Xanh, công chức Văn hóa - Xã hội xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng), đã thu hồi số tiền 540.000đ và xử lý kỷ luật hành chính đối với hai cán bộ có sai phạm.

- Kiểm tra công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Cao Lộc. Qua công tác kiểm tra phát hiện 01 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng (ông Hoàng Văn Thư, công chức Văn hóa - Xã hội, tham ô chiếm đoạt số tiền 114.000.000đ tiền trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội) đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 01 đối tượng có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

### **3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng**

Năm 2013 toàn tỉnh triển khai 19 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã kết thúc 19/19 cuộc. Qua thanh tra cho thấy các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được triển khai ở các cơ quan, đơn vị được thanh tra, tuy nhiên việc tổ chức thực hiện công tác này còn có hạn chế: Việc công khai, minh bạch trong thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và trong hoạt động của một số cơ quan chưa nghiêm túc. Việc xây dựng Quy chế chi tiêu

nội bộ chưa đảm bảo chặt chẽ; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nội dung kê khai; việc xác định đối tượng phải kê khai và tổ chức kê khai hằng năm chưa đầy đủ và đúng quy định. Cơ chế một cửa trong cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo còn có sai sót về hồ sơ, có trường hợp chưa bổ sung quy hoạch, có trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm. Còn có đơn vị chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chưa thực hiện triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và chế độ thông tin báo cáo về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng theo quy định, một số đơn vị khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác v.v.

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Gia đã phát hiện Văn phòng HĐND & UBND huyện thực hiện mua sắm công không đảm bảo theo quy định gây thất thoát số tiền 421.050.000 đồng; cá nhân nhận quà không đúng quy định số tiền 132.000.000 đồng, UBND huyện Bình Gia đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục, kịp thời thu hồi số tiền 553.050.000đ.

Qua kết quả thanh tra Chủ tịch UBND các cấp đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra xử lý cán bộ và khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

#### **4. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng**

Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong năm 2013 đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với có 03 cá nhân do để xảy ra tham nhũng tại cơ quan mình quản lý (Chủ tịch UBND xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; Chủ tịch UBND xã Bắc Ái, huyện Tràng Định bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách; Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội đã bị kiểm điểm trách nhiệm và chuyển vị trí công tác); đang chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Gia về trách nhiệm trong mua sắm tài sản.

#### **5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Tổng số đơn tố cáo, phản ánh có nội dung liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức là 18 đơn. Đã giải quyết được 18/18 đơn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 03/18 đơn tố cáo đúng, chiếm tỷ lệ 16,67%. Cụ thể:

- UBND huyện Hữu Lũng qua giải quyết 01 đơn tố cáo đã phát hiện vụ việc của bà Vương Thị Hường, Phó hiệu Trưởng Tiểu học xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng sử dụng tiền ngân sách mua sắm tài sản không đúng quy định của pháp luật, quản lý sử dụng tiền học 02 buổi, tiền trích phần trăm tiền BHYT năm học 2010-2011 và việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất không đảm bảo đúng